



เยี่ยมกิจการ : นางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กรบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นไม้กับผู้ถือหุ้นกัลฟ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงไฟฟ้าหนองแขง ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จ.สระบุรี

‘กัลฟ์’กำไรไตรมาสแรกพุ่ง54%

กรุงเทพธุรกิจ • “กัลฟ์”กวาดกำไร ไตรมาสแรกกว่า 1.7 พันล้านบาท ขยายตัว 54% เหตุรับรายได้จากยอดขายไฟฟ้า 6 โครงการ ให้แก่ฟผ.และอุตสาหกรรมกว่า 3.3 พันล้านบาท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ รายงานผลประกอบการ ไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561 มีกำไรสุทธิ 1,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 1,107 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54%

ไตรมาสแรกบริษัทมีรายได้จากการขาย 3,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทรับรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ฟผ. และรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม จากโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้กลุ่ม GMP ที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวน 6 โครงการ โดย 5 โครงการ ได้แก่ GVTP, GTS1, GTS2, GTS3 และ

GTS4 รับรายได้เต็มทั้งไตรมาส และอีก 1 โครงการ คือ GNC เพิ่งเริ่มรับรายได้ 1 เดือน ในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีเพียงการรับรายได้จากการขายไฟฟ้าจากกลุ่ม Gulf Solar เท่านั้น

นอกจากนี้ มีรายได้ค่าบริหารจัดการ 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.5 ล้านบาท หรือ 76% เนื่องจากการปรับโครงสร้างสัญญาจัดหาบุคลากร และจัดทำสัญญาบริการบำรุงรักษาหลักให้กับโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้กลุ่ม GJP เพิ่มเติมอีก 1 สัญญา

ด้านต้นทุนจากการขาย 2,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 1.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้กลุ่ม GMP ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยประมาณ 80% ของต้นทุนจากการขายทั้งหมดมาจากต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งราคาก๊าซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟ้า

SPP เฉลี่ยไตรมาสแรกอยู่ที่ 237.30 บาท /ล้านปีที่อยู่ ขณะที่ต้นทุนค่าบริหารจัดการ ซึ่งเป็นต้นทุนค่าบริหารจัดการ 45 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 52 ล้านบาท

กัลฟ์ ยังรับส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ได้มีการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี TFRIC4 แล้ว จำนวน 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาทหรือ 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากกลุ่ม GJP จากผลประกอบการของโครงการ SPP ภายใต้กลุ่ม GJP ดีขึ้น จากปริมาณการขายไฟฟ้าให้แก่ฟผ.และลูกค้าอุตสาหกรรม และการขายน้ำเย็นให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าความพร้อมจ่ายและอัตราการใช้ความร้อนเฉลี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน